



# AMNAT CHAROEN

## อำเภोजเอริญญ



3วัน2คืน  
ราคาเริ่มต้น 3,499 บาท/คน

วันแรก เดินทางจากกรุงเทพฯ – จังหวัดอำนาจเจริญ – วัดพระมงคลมิ่งเมือง – เกาะจิตกรรมภู

(-/-/-)

**05.30 น.** เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

**ช่วงเที่ยง** **รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร**

**ช่วงบ่าย** เดินทางถึง ณ **จังหวัดอำนาจเจริญ** นำท่านเดินทางสู่ **วัดพระมงคลมิ่งเมือง** ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เป็น "พุทธอุทยาน" ส่วนพระมงคลมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่เขาดานพระบาท ริมทางหลวงหมายเลข 212 (อำนาจเจริญ-ยโสธร) ตำบลปุง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นหินดานธรรมชาติร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เป็น "พุทธอุทยาน" ส่วนพระมงคลมิ่งเมือง หรือพระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 11 เมตร ความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดเปลวรัศมี 20 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบปาละของอินเดียเหนือ ที่แผ่มายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้ว และในปี พ.ศ. 2508 จิตร บัวบุศย์ ได้ออกแบบสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครอบองค์พระพุทธรูปปูนปั้นเดิม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นมีฐานกว้าง 8.4 เมตร ยาว 12.6 เมตร สูง 5.2 เมตร แล้วแต่งองค์พระด้านนอกด้วยกระเบื้องโมเสคสีทอง เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี พระมงคลมิ่งเมือง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางด้านหลังของพระมงคลมิ่งเมืองมีพระพุทธรูปลักษณะแปลกอีก 2 องค์ ห่มจีวร



เหลือร่องรอย มีนามว่า "พระละฮาย" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "พระขี้ละลาย" หมายถึง ไม่สวย ไม่งาม โดยเรียกตามรูปลักษณะขององค์พระพุทธรูปโบราณ พบในหนองน้ำเมื่อปี พ.ศ. 2505 ครั้งที่มีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่อทำฝายกั้นน้ำ เชื่อกันว่าเป็นพระที่ให้โชคลาภ ประชาชนมักเดินทางมาขอพรอยู่เสมอ

**15.00 น.** นำท่านเดินทางไป **Check In** เข้าพักที่โรงแรม **Nakarin Hotel** เชียง  
ท่านเก็บสัมภาระและเข้าห้องพักเพื่อพักผ่อน

**ช่วงเย็น** จากนั้นนำท่านเดินทางถึง **เกาะจิตตภูมิ** เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่ที่ตำบลบึง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ กลางอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน หรืออ่างห้วยปลาแดก ปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัด ทั้งยังปรับปรุงพื้นที่



ให้เป็นรูปหัวใจหากมองจากมุมด้านบนอีกด้วย จากฝั่งเราสามารถเดินผ่านสะพานลอยน้ำเพื่อไปเที่ยวบนเกาะ กำลังมีการจัดสร้างปราสาทเทวาลัยสามหลังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ พระพุทธสมปรารถนา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระแม่ปารมีตาเทวี นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำจากบ่อน้ำแห่งนี้

ได้รับการอัญเชิญไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562



**17.00 น.** นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ **ร้านอาหาร**

**19.00 น.** สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก อิสระเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

**วันที่สอง** วัดถ้ำแสงเพชร — วัดสี่แยกแสงเพชร — ร้านดำเนินสะดวก — กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหม่อม

(-/-)

**ช่วงเช้า** ทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ **วัดถ้ำแสง**

**เพชร** ตั้งอยู่บนถนนสายอำนาจเจริญ-เขมราฐ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร แล้ว  
เลี้ยวซ้ายตามทางขึ้นเขาเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร วัดถ้ำแสงเพชร หรือ วัดศาลาพันห้อง  
ตั้งอยู่บนถนนสายอำนาจเจริญ-เขมราฐ วัดถ้ำแสงเพชร เป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวาง



ประกอบด้วย วิหารอยู่บนยอดเขาสูง ทางด้านทิศเหนือของวิหารมีถ้ำ  
ขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม เหตุที่ได้  
ชื่อว่าถ้ำแสงเพชรเนื่องมาจากประกายวาววับของเกล็ดหินยามเมื่อ  
ต้อกับแสงตะวันจะวาววับคล้ายกับแสงเพชร ที่วัดนี้มีพระภิกษุ  
นานาชาติมาปฏิบัติธรรมอยู่เป็น  
ประจำ นอกจากนี้ยังมีพระนอนวัด

ถ้ำแสงเพชร (เป็นพระที่อยู่ในโครงการไหว้พระ 9 วัด เสริม  
อำนาจบารมี ที่อำนาจเจริญ)ประดิษฐานอยู่ที่วัดถ้ำแสงเพชร  
ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวัด  
สาขาที่ 5 ของวัดหนองป่าพงหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่า  
พง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินธุดงค์มายังบริเวณถ้ำแสง



เพชร และใช้ถ้ำเป็นที่พำนักวิปัสสนา เมื่อ พ.ศ.2511 มีความเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติ  
ธรรม จากนั้นนำท่านเดินทางไป **วัดสี่แยกแสงเพชร** หรือชาวบ้านชอบเรียกว่าวัดถ้ำแสงเพชร  
(บน) จะอยู่บนภูหินทรายพื้นที่เดียวกับวัดถ้ำแสงเพชร(ล่าง) รถทุกชนิดสามารถขับรถขึ้นไปถึง  
ด้านบนภู ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดถ้ำแสงเพชรและอ่าง  
เก็บน้ำห้วยสีโท ภายในวัดสี่แยกแสงเพชร บรรยากาศร่มรื่น กว้างขวาง และมีสิ่งก่อสร้างที่  
งดงามมาก ทั้ง พระสถูปเจดีย์ ศาล พระนอน ขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะที่งดงาม นับเป็นวัดอีก

แห่งของอำนาจเจริญที่นำมาเที่ยวชม พระอุโบสถไม้กลางแจ้งได้รับการบูรณะใหม่ให้สวยงาม  
ลักษณะและบรรยากาศใกล้เคียงกับที่วัดภูพร้าว ช่องเม็ก อุบล แต่ว่าที่นี่ไม่ได้ประดับลวดลาย



ด้วยสีเรืองแสงเท่านั้นเอง นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์สี่ทอง  
องค์ใหญ่ ด้านในมีรูปเหมือนหลวงปู่ชา สุภัทโท พระภิกษุ  
ผู้เป็นที่เคารพของชาวอีสาน วัดแห่งนี้ยังเป็นที่  
ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าสร้างตรง  
ลักษณะพุทธศิลป์ตามคำบรรยายของกรมพระยาดำรง  
ราชานุภาพอีกด้วย

**ช่วงเที่ยง** ให้อาหารพระทำบุญแล้ว จากนั้น **นำท่านไปรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร**

**ช่วงบ่าย** นำท่านเดินทางถึง **ร้านค้าเดินสะดวก** ร้านอาหารและร้านกาแฟในบรรยากาศ  
ย้อนยุคของอำนาจเจริญ ร้านตั้งอยู่ริมถนนในตัวเมือง โดดเด่น

ด้วยของสะสมโบราณมากมาย แถมมีมุมเก๋ให้ถ่ายรูปเพียบ  
ผ่านมาแถวอำนาจเจริญกำลังมองหาร้านอาหาร กาแฟ น่านั่ง  
แบบได้บรรยากาศแนะนำร้านนี้ เป็นร้านที่ตกแต่งสวยที่สุด  
ในจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้ แถมราคาอาหารและเครื่องดื่มยังไม่  
แพง หลังจากถ่ายรูปและผ่อนคลายกับบรรยากาศร้านนำท่าน



เดินทางไป **กลุ่มทอเสื้อกบ้านนาหม่อม** การทอเสื้อก ถือ  
เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในอดีตมักทอไว้ใช้สอยในครัวเรือน แต่  
ปัจจุบันกลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เป็นอย่างดีเป็นกอบเป็นกำอย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่ม  
หัตถกรรมบ้านนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ การทอเสื้อกคือผลิตภัณฑ์เด่น  
ของกลุ่มที่ทำรายได้ให้แก่สมาชิกไม่น้อย เดิมชาวบ้านนำต้นกก ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากใน  
หมู่บ้านนาหม่อม มาตากแดดให้แห้งแล้วสานเป็นเสื้อ แต่จะมีอายุการใช้งานสั้น ต่อมาได้  
พัฒนาโดยนำต้นกกมาจักเป็นเส้นแล้วทอเป็นผืน โดยใช้เส้นใยปอแก้วมาปั่นเป็นเกลียวทำเป็น



เส้นยืน ทำให้เส้นมีคุณภาพและอายุการใช้งานยาวนาน ขึ้น จากการทอด้วยต้นกก ซึ่งมีสีตามธรรมชาติ ก็มีการพัฒนาด้วยการนำต้นกกมาย้อมสีตามความต้องการเพื่อเพิ่มความสวยงาม จากที่ทอไว้ใช้เองเป็นของฝาก ใช้ในงานบุญประเพณี ทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่ออกกลายมัดหมี่เป็นที่รู้จักในชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง จนได้รับคำชมจากผู้พบเห็นว่า เป็นเส้นที่มีคุณภาพและมีความ

สวยงาม "เมื่อปี 2518 ได้มีการรวมกลุ่มผู้ที่ทอเสื่ออกไปดูงานการทอเสื่ออกที่ จ.จันทบุรี และเริ่มการผลิตเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การปลูก การบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ต้นกกที่มีคุณภาพ เหมาะกับการย้อมสีและการทอ จากนั้นก็มีหน่วยราชการเข้ามาสนับสนุนหลายหน่วยงาน อย่างพัฒนาการจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลแนะนำลวดลายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด" รองประธานกลุ่มทอเสื่ออกบอกว่า จุดเด่นของผลิตภัณฑ์กก คือ เส้นใยผลิตภัณฑ์จะเป็นเส้นเล็ก มีความมันวาว ลวดลายสวยงามกว่า 200 ลาย และมีความหลากหลาย โดยประยุกต์ลวดลายจากผ้าไหม เมื่อทอเสร็จแล้วจะมีความเรียบ สีที่ย้อมไม่ตก และเป็นสีจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้จากต้นเค็ง ต้นแดง ต้นขี้เหล็ก ฯลฯ ส่วนลายก็จะเป็นลายมัดหมี่ มีลักษณะเด่นคือ 1.มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ลายสายฝน ลายดอกแก้ว ลายกระเช้าสีดา และสามารถทอได้ตามความต้องการของลูกค้าและตราสัญลักษณ์หน่วยงานต่าง ๆ 2.สีสวยงาม เช่น สีน้ำตาลเข้ม สีน้ำตาลอ่อน และสีธรรมชาติ และ 3.คุณภาพดี และไม่ขึ้นรา



ช่วงเย็น      นำท่านทานอาหาร ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับไปพักผ่อนที่ โรงแรม Nakarin Hotel

**วันที่สาม** เจดีย์หินพันล้านก้อน — อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท — กรุงเทพฯ

(-/-/-)

**ช่วงเช้า** **รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม** หลังจากอาหารให้ท่านเก็บสัมภาระเพื่อ **Check Out** ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไป **เจดีย์หินพันล้านก้อน** ตั้งอยู่ที่วัดภูพนมดี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เจดีย์หินสร้างอย่างสวยงามตั้งอยู่บนภูหินทราย วัดภูพนมดี ตระหง่านเด่นเห็นยอดแหลมจากด้านล่าง ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เป็น



ป่าชุมชนที่มีความสมบูรณ์ เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยปูนคอนกรีตแล้วนำหินสีเทาสีขาวก้อนเล็ก ๆ จำนวนนับไม่ถ้วนมาตกแต่งติดเรียงรายตามผนัง เพดาน รูปปั้นต่าง ๆ ให้เป็นลวดลายดูสวยงาม จนกลายเป็นเจดีย์หินพันล้านก้อน มีความสูงกว่า 30 เมตร สูงกว่า 20 เมตร รอบพื้นที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่



ใหญ่ เป็นทั้งสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม ปัจจุบันวัดภูพนมดีได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา นอกจากนี้เจดีย์หินพันล้านก้อน ยังเป็นที่ประดิษฐานพระศรีรัตนตรัยรัตน พระพุทธรูปสีขาวริมหน้าผา พร้อมสิ่งเคารพศักดิ์สิทธิ์มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท** อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนอำนาจเจริญ-เขมราฐ ตำบลหนองมะแซว เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรและการชลประทานกันลำน้ำห้วยสีโท เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำนาจเจริญ รอบอ่างเก็บน้ำเป็นจุดชมวิว จุดเล่นน้ำ และจุดพักผ่อนหย่อนใจ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของวน

อุทยาน รวมทั้งร้านอาหารให้บริการ หากเป็นช่วงฤดูร้อนจะมีความคึกคักเป็นพิเศษ ตอนเย็นสามารถมาใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายได้เช่นเดียวกัน



ช่วงเที่ยง **รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร** จากนั้นเดินทางนำท่านออกจากจังหวัดอำนาจเจริญ กลับกรุงเทพฯ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ **8 ชั่วโมง**

**21.00 น.** เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

### อัตราค่าบริการ

	ราคา
ราคาเริ่มต้น/คน	<b>3,499.-บาท</b>



## อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าบริการห้องพัก
- รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
- บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

## อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองรถตู้
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว



## NATNARA Travel

RK Biz Center Motorway-Romkiao Frontage Rd., Latkrabang, Bangkok 10520

Certificate 0105562204095 licence 12/02963 Tel.062-8595241 Line: nat.nsh

---

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท